

Số: 43/BC-UBND

Quảng Thọ, ngày 07 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hoá giai đoạn 2016-2018

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BKT.XH ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện Quảng Điền về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hoá trên địa bàn huyện;

Thực hiện kế hoạch của Ban Kinh tế-Xã hội, HĐND huyện Quảng Điền về việc giám sát chuyên đề về công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hoá trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2018.

UBND xã Quảng Thọ xin báo cáo về công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hoá giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện

a. Việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã và Ban vận động ở các thôn

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, BCD phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phong trào.

b. Việc xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào về công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hoá trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2018

- Mục đích của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, đồng thời thông qua phong trào là điều kiện, là môi trường tốt cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, khôi phục và phát triển các giá trị thuần phong mỹ tục, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thắt chặt hơn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cũng như khơi dậy phong trào văn hóa ở cơ sở cũng như các khu dân cư.

- UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt

động phong trào hàng năm, thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” . Đồng thời đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn các thôn.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên như: Quyết định 1610/QĐ-TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; việc bình xét danh hiệu “*Thôn văn hóa*” được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”, “*Thôn, tổ dân phố văn hóa*”, “*Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới*”, “*Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị*” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách DS-KHHGD; Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 05/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; ***Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “*Gia đình văn hóa*”; “*Thôn văn hóa*”, “*Làng văn hóa*”, “*Ấp văn hóa*”, “*Bản văn hóa*”, “*Tổ dân phố văn hóa*”.***

Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và từng gia đình trong việc quan tâm xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa.

2. Công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân và các đơn vị tham gia đăng ký xây dựng “gia đình văn hoá”, “thôn văn hoá”

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận các đoàn thể trong việc thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*” thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nghị quyết của HĐND xã hàng năm về nhiệm vụ xây dựng thôn văn hoá, cơ quan văn hoá, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá...

Ban chỉ đạo xã đã tham mưu cho TT. UBND xã xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*”, nâng cao chất lượng hoạt động các thôn văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá để thực hiện, đồng thời phối hợp với UBMTTQVN xã trong việc hướng dẫn cụ thể cho Ban vận động xây dựng làng văn hoá của các thôn để đăng ký danh sách “*gia đình văn hoá*”, “*thôn văn hoá*” từ đầu năm.

3. Quá trình tổ chức rà soát, đánh giá, công nhận danh hiệu “gia đình

văn hoá”

Xây dựng “*Gia đình văn hóa*” có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng thôn văn hóa.

Công tác rà soát, đánh giá, công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá” được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở danh sách đăng ký “gia đình văn hoá” từ đầu năm, Ban vận động các thôn sẽ tiến hành tổ chức họp để đánh giá, nhận xét và cho điểm các gia đình để từ đó đề xuất lên Ban Chỉ đạo phong trào của xã xem xét tham mưu UBND xã ra quyết định công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá” hàng năm và giai đoạn 03 năm 2016-2018.

4. Công tác rà soát, phúc tra công nhận lại danh hiệu “thôn văn hoá”

Việc rà soát, phúc tra công nhận lại danh hiệu “*Thôn văn hóa*” được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. **(Kèm theo các tiêu chuẩn cụ thể như sau).**

a. Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”:

- Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

+ Tiêu chuẩn:

- Theo 03 tiêu chuẩn (mục II.1) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

+ Trình tự, thủ tục:

- Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố họp khu dân cư, bình bầu gia đình văn hóa.

- Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Trưởng Ban công tác Mặt trận đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm.

+ Điều kiện công nhận:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định về “Gia đình văn hóa” (từ 90 điểm trở lên).
- Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là một (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm.
- Các Tiêu chí 1.1 và 1.3 là những tiêu chí bắt buộc, nếu vi phạm sẽ không xét công nhận đạt chuẩn “gia đình văn hoá”.

+ Hồ sơ:

- Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia đình;
- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).
- Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã.

** Lưu ý: Căn cứ biên bản bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”, Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận đối với các “Gia đình văn hóa” đạt 3 năm liên tục tiêu biểu.*

- Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”:

+ Tiêu chuẩn:

- Theo 05 tiêu chuẩn (mục II.2, II.3) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

+ Điều kiện:

- Kết quả thực hiện các tiêu chuẩn theo quy định về danh hiệu “Thôn, văn hóa”. Danh hiệu “Thôn văn hóa” phải đạt từ 180 điểm trở lên.
- Thời gian đăng ký xây dựng Làng, thôn văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại theo giai đoạn).

** Lưu ý: Các tiêu chí 2.2, 3.3 và 4.1 là tiêu chí bắt buộc, nếu vi phạm sẽ không xét công nhận đạt chuẩn văn hoá:*

+ Tiêu chí 2.2: Không có hộ gia đình vi phạm những hành vi nghiêm cấm tại Khoản 10, Điều 4 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020).

+ Tiêu chí 3.3: Không có hộ gia đình vi phạm những hành vi nghiêm cấm

tại Khoản 8, Điều 5 và Khoản 5, Điều 6 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020).

+ **Tiêu chí 4.1:** Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; thực hiện nghiêm túc Chính sách Dân số - KHHGD (Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình).

+ **Trình tự, thủ tục:**

Thực hiện theo Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình, cụ thể:

- Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện trên, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, phối hợp với Trưởng thôn tiến hành họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa.

- Sau khi xem xét hồ sơ và đề nghị của các thôn, Chủ tịch UBNDTTQVN xã, phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện (có biên bản kèm theo) và gửi hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện” kiểm tra công nhận mới (đối với những thôn chưa công nhận lần đầu); phúc tra công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (03 năm).

+ **Thành phần, số lượng hồ sơ:**

- *Thành phần hồ sơ:*

(1) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Báo cáo 02 năm; kèm theo Biên bản kiểm tra của Mặt trận Tổ quốc cấp xã (công nhận lần đầu);

+ Báo cáo 03 năm; kèm theo Biên bản kiểm tra hàng năm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã (công nhận lại);

+ Bảng tự chấm điểm theo 05 tiêu chuẩn (mục II.2, II.3) của Hướng dẫn 1000/HD-SVHTT ngày 07/12/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

(2) Tờ trình đề nghị công nhận mới và công nhận lại danh hiệu Thôn văn hóa năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 của UBND xã (**Tờ trình riêng cho từng thôn**)

nếu đề nghị xét 01 khu dân cư hoặc tờ trình chung cho tất cả các Thôn nếu đề nghị xét nhiều khu dân cư).

- Hằng năm ban vận động các thôn tiến hành tổ chức họp để đánh giá, nhận xét và cho điểm theo tiêu chuẩn quy định. Sau khi các thôn chấm điểm, nếu đảm bảo theo các quy định thì lập văn bản, tờ trình và làm báo cáo gửi Ban Chỉ đạo của xã.

- Ban Chỉ đạo xã sẽ tiến hành tổ chức họp để đánh giá, nhận xét và cho điểm theo tiêu chuẩn quy định, nếu đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định.

- Ban Chỉ đạo xã tham mưu TT.UBND xã lập tờ trình đề nghị trình Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra, phúc tra công nhận lại danh hiệu “thôn văn hoá”

5. Công tác rà soát, bổ sung quy ước, hương ước làng, thôn văn hoá

- **Tình hình thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 05/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.**

+ Quá trình chỉ đạo hướng dẫn các thôn soạn thảo, rà soát, bổ sung quy ước, hương ước đúng trình tự thủ tục để trình UBND huyện phê duyệt.

+ **Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo các làng, thôn văn hoá sửa đổi, bổ sung các bản qui ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 762/UBND ngày 26/7/2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 05/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Công văn số 91/PVHTT ngày 20/8/2018 của Phòng Văn hoá-Thông tin huyện Quảng Điền về việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước. Hiện nay toàn xã đã có 8/8 làng, thôn văn hoá đã được thẩm định của BCD, và đang làm thủ tục UBND huyện phê duyệt, cụ thể như sau:**

Stt	Tên làng, thôn văn hoá	Thời gian bắt đầu xây dựng quy ước	Thời gian sửa đổi, bổ sung lần 1	Thời gian sửa đổi, bổ sung lần 2
1	Phò Nam B	2001	2012	2019
2	Niêm Phò	2003	2012	2019
3	Tân Xuân Lai	2006	2012	2019
4	Phò Nam A	2003	2012	2019
5	Lương Cổ	2002	2012	2019
6	La Vân Thượng	2002	2012	2019
7	La Vân Hạ	2001	2012	2019
8	Phước Yên	1999	2012	2019

6. Đánh giá tình hình thực hiện quy ước, hương ước làng, thôn văn hoá

- Sau khi được phê duyệt quy ước làng, thôn văn hoá, Ban vận động thôn đã triển khai sâu rộng đến tận người dân; đồng thời niêm yết công khai tại nhà văn

hoá để nhân dân biết, các quy định trong quy ước được nhân dân chấp hành nghiêm túc.

- Quá trình xây dựng quy ước làng, thôn văn hoá gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động khác của địa phương.

7. Đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, Mặt trận đã tích cực triển khai thực hiện phong trào và đã được các tầng lớp nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ và địa bàn mình phụ trách, nhờ vậy mà phong trào đã đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao.

8. Kết quả công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Làng, thôn văn hoá” giai đoạn năm 2016-2018

+ Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” giai đoạn 2016-2018

Stt	Tên làng, thôn văn hoá	2016	Tỷ lệ %	2017	Tỷ lệ %	2018	Tỷ lệ %
1	Phò Nam B	67/83	80,7	84/91	92,3	88/90	97,7
2	Niêm Phò	378/400	94,5	350/386	90,6	359/395	90,8
3	Tân Xuân Lai	256/277	92,4	257/277	92,7	243/273	89
4	Phò Nam A	235/243	95,1	244/254	96	211/233	90,6
5	Lương Cỏ	37/41	90,2	37/41	90,2	39/43	90,7
6	La Vân Thượng	191/202	94,5	191/202	94,5	176/201	87,1
7	La Vân Hạ	213/228	93,4	216/231	93,5	212/228	93
8	Phước Yên	306/330	92,7	306/330	92,7	283/309	91,6
Tổng cộng		1.683/1804	93,09	1685/1812	93	1611/1772	90,9

+ Làng, thôn được công nhận danh hiệu “Làng, Thôn văn hoá” giai đoạn 2016 - 2018

Stt	Tên làng, thôn văn hoá	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Phò Nam B	K	X	X

2	Niêm Phò	X	K	X
3	Tân Xuân Lai	X	X	K
4	Phò Nam A	K	K	X
5	Lương Cỗ	X	X	X
6	La Vân Thượng	X	X	X
7	La Vân Hạ	K	K	X
8	Phước Yên	X	K	K
Tỷ lệ %		62,5	50	75

* Ghi chú: X: đạt; K: Không đạt.

+ Làng, thôn được Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu “**Làng, Thôn văn hoá**” giai đoạn 2016 - 2018

Stt	Tên làng, thôn văn hoá	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Lương Cỗ	X	X	X

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Qua quá trình triển khai thực hiện từ năm 1999 đến nay các thôn đã đạt được nhiều thành quả đáng kể, nhận thức của người dân về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày được nâng lên, luôn nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm túc hương ước, qui ước của làng, thôn văn hoá, tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ngày càng giảm, Không có hộ gia đình vi phạm những hành vi nghiêm cấm tại Khoản 8, Điều 5 và Khoản 5, Điều 6 trong Quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn (Theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020), cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Việc triển khai thực hiện quy ước làng, thôn văn hoá còn nhiều hạn chế, chưa thật sự lan tỏa và đi vào chiều sâu, một bộ phận nhân dân chưa quan tâm và thực hiện chưa nghiêm túc.

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao về việc thực hiện Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách DS-KHHGD; Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn

minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2017-2020 chưa thật sự nghiêm túc, đám tang để dài ngày, thả vàng mã khi đưa tang...

- Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nội dung quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp dân tại các thôn hay các buổi họp của các tổ chức đoàn thể tại địa phương,...Lồng ghép các nội dung của kế hoạch vào việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương có một số chưa thật sự quan tâm.

- Việc thưởng phạt giữa các thôn chưa đồng đều ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quy ước.

3. Nguyên nhân

- Một số chi bộ, ban điều hành các thôn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo một cách sâu sát, thường xuyên đến phong trào; Nhận thức của một bộ phận nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn*” gắn với xây dựng nông thôn mới còn thiếu đầy đủ, sâu sắc. Một số thành viên Ban Chỉ đạo xã chưa sâu sát cơ sở, chưa thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công để đôn đốc thực hiện phong trào, đặc biệt là công tác rà soát, công nhận “Thôn văn hoá”; “Gia đình văn hoá”.

- Chưa có những giải pháp, mô hình mới để đẩy mạnh phong trào phát triển về chiều sâu, nhiều nơi triển khai thực hiện chưa đồng đều, vẫn còn chạy theo số lượng. Ban chỉ đạo của xã cũng như Ban vận động các thôn hoạt động chưa thường xuyên, chưa có những giải pháp thiết thực, cụ thể để chỉ đạo phong trào; trong quá trình thực hiện thiếu kiểm tra, đôn đốc nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, do đó hiệu quả chưa cao. Việc sửa đổi, bổ sung quy ước văn hóa còn chậm, một số nội dung của các bản quy ước không còn phù hợp với điều kiện hiện tại nên việc triển khai thực hiện quy ước hiệu quả chưa cao.

- Việc bình xét và công nhận, trao giấy chứng nhận danh hiệu “*Gia đình văn hóa*” thực hiện chưa thường xuyên, thống nhất. Ở một số khu dân cư việc họp và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào thật chất, kết quả bình xét đôi lúc chưa khách quan và sát với tình hình thực tế nên không phát huy được ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm cũng như sự phấn đấu của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng “*Gia đình văn hóa*” cũng như xây dựng “*Thôn văn hóa*”.

- Mặt khác, nhiều thôn chưa thực sự quan tâm củng cố và xây dựng phong trào, dẫn đến Quy ước xây dựng thôn văn hóa không được thực hiện một cách nghiêm túc. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn chưa thực hiện có hiệu quả, một số nơi vẫn còn tồn tại những hạn chế như: đám tang để dài ngày, tiệc cưới tổ chức linh đình, lãnh phí...

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa của việc xây dựng “gia đình văn hoá”, “thôn văn hoá” là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương trong tình hình mới.

- Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy ước, hương ước, thường xuyên kiểm tra công tác rà soát, công nhận danh hiệu “*Gia đình văn hoá*”, “*Thôn văn hoá*”, kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

*Trên đây là báo cáo công tác rà soát, công nhận làng, thôn văn hóa trên địa bàn xã Quảng Thọ giai đoạn 2016-2018. Kính mong Ban giám sát của hội nhân dân huyện quan tâm theo dõi, giám sát kịp thời và động viên để công tác xây dựng “*Gia đình văn hoá*”, “*Làng, thôn văn hoá*” xã nhà ngày càng có chất lượng và hiệu quả tốt hơn./.*

Nơi nhận:

- Đoàn giám sát của huyện;
- BCĐ.PT “TDĐKXDĐSVH” huyện;
- Phòng VH-TT huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- Thành viên BCĐ.PT “TDĐKXDĐSVH” xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Kim